

พลังเยาวชนสานฝัน...สู่ความสำเร็จ

การ์ิยะ เปาะวอ¹



เป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้วว่า ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชน คงไม่น้อยนักที่ใครต่อใครหลายคน อยากที่จะเห็นเยาวชนรวมกลุ่มกันสร้างทีม สร้างสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ตลอดจนสังคม ซึ่งจะนำผลสู่ประเทศชาติ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่ก่อให้เกิดกำลังสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

วันนี้เมื่อพูดถึงเยาวชนสามารถมองพลังของชาติเหล่านี้ได้ 2 มิติ มิติแรกที่สังคมไทยกำลังเฝ้ามองและติดตาม รวมทั้งพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมไปในลักษณะที่แปลกๆ ไม่สนใจว่าการกระทำที่แสดงออกมาจะสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้สังคมแค่ไหน เยาวชนกลุ่มนี้เป็นเยาวชนที่หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ ทำตามใจตนเอง แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของชาวบ้าน ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และไม่ใส่ใจต่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดำรง หรือกล่าวกันให้เป็นที่เข้าใจว่า “วัยรุ่นเป็นวัย

ที่ชอบเผชิญกับความเสี่ยง เป็นวัยที่ยังไม่สามารถพิจารณาและตัดสินใจในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และมักมองไปข้างหน้าได้สั้นกว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่า”

แต่อีกมิติหนึ่งที่จะมองเยาวชน คงมองในแง่ดีที่เยาวชนไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งประกอบคุณงามความดี สร้างสรรค์สังคมด้วยกิจกรรม คนกลุ่มนี้เคารพกฎเกณฑ์บ้านเมือง เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง สามารถเดินอยู่ในกรอบของประเพณีและวัฒนธรรม เฉกเช่นเดียวกันกับกลุ่มเยาวชนบ้านโคกอัน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่มีกลุ่มเยาวชนที่มีความตั้งใจสูง มีความเสียสละ และอดทน สามารถดึงกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านที่ขาดอาชีพ ว่างงานและกลุ่มเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนรวมกลุ่มกัน หาช่องทางโดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเสนอเป็นโครงการวิจัย ซึ่งกลุ่มมีแกนนำชื่อนายอับดุลเลาะ ยีดำ ที่ตั้งวัยรุ่นในหมู่บ้านที่หมดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากพ่อแม่มีรายได้น้อย และด้วยตนเองนั้นมีประสบการณ์ และ

¹ เจ้าหน้าที่ชุดเครือข่ายความรู้ หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสามารถในการซ่อมรถเครื่องยนต์เล็ก (มอเตอร์ไซด์) จึงรวมกลุ่มกันทำหรือ และวิเคราะห์สภาพการณ์ในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง เห็นว่าในหมู่บ้านโคกอันนั้นยังขาดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ (เครื่องยนต์เล็ก) เมื่อรถเสียที่ไร ชาวบ้านมักนำรถไปซ่อมในตัวเมือง ซึ่งเห็นว่าจากระยะทางในหมู่บ้านถึงอำเภอโคกโพธิ์ นั้นเป็นระยะทางถึง 3 กิโลเมตร ซึ่งไกลพอสมควร ฝิวถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อสองข้างทางก็เต็มไปด้วยสวนยางพาราตลอดทาง ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าลำบากและน่าจะนำมาช่วยกันคิดต่อไปถึงความเป็นไปได้ที่ทีมหรือกลุ่มที่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ในเรื่องดังกล่าว



จากการรวมกันระดมพลังสมองของทีมเยาวชนเป็นระยะเวลาานเกือบเดือน ก็ได้ผลสรุปถึงข้อตกลงกันในทีมถึงการจัดตั้งร้านซ่อมรถในหมู่บ้าน และได้นำผลจากการระดมความคิดและหารือของกลุ่มมานำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนเพื่อ

ช่วยหาช่องทางให้การสนับสนุน ในการนี้หน่วยงานศูนย์บริการการศึกษาออกโรงเรียนอำเภอโคกโพธิ์หรือชื่อคูนหุ ในนาม กศน. ได้เข้ามาศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่และได้ตั้งหน่วยงานของสกว. หรือเรียกกันเป็นทางการว่า กองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือหาช่องทางอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุที่เห็นว่าพลังในการสร้างสรรค์ผลงานของเด็ก เป็นพลังที่จะนำสังคมไปสู่ความมั่นคงได้ การจัดพื้นที่ให้เด็กได้มาแสดงออกก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไป

จากการที่หน่วยงานสกว. เข้าไปหนุนเสริมส่งผลทำให้กลุ่มเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยเห็นจากการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเข้าร่วมประชุม วางแผนการดำเนินงานตลอดจนดำเนินกิจกรรม หาไม้มาสร้างร้านซ่อมรถ ร่วมกันวางแผนแบ่งบทบาทหน้าที่ มีสมาชิก 20 คน มีการวางกฎกติการ่วมกัน โดยผู้ที่มีวิชาความรู้ชำนาญการได้ค่าแรง 60% ส่วนทีม 40% และให้สมาชิกแบ่งเวรกันมาทำงาน และเรียนรู้กันไปพร้อมๆ กัน โดยให้ผู้ที่มีความรู้ในกลุ่ม 2 คน ช่วยกันสอน จัดทำสมุดจดบันทึกเวลาทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงตามวันเวลาที่มาทำงาน และยังจัดโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับสมาชิก เช่น ประด 2 ครั้ง ปะให้ฟรี 1 ครั้ง บริการรับ - ส่งรถถึงบ้าน และยังรับซ่อมรถทุกประเภทด้วยต้นทุนใจ ทางด้านแม่ของประธานกลุ่มเยาวชนเล่าให้ฟังว่า “บางครั้งลูก (เกาะห์) ถึงกับอดหลับอดนอนเพื่อเร่งซ่อมรถให้เสร็จตามที่ลูกค้ำนัด โดยไม่เลือกงาน ไม่เลือกเวลา ซึ่งผู้เป็นแม่เองรู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นลูกมีความตั้งใจและอดทน และขอขอบคุณทางหน่วยงานสกว. และกศน. ที่ให้การสนับสนุน” กล่าวออกมาอย่างสุดซึ้ง

อีกประการหนึ่ง เห็นความเด่นชัดที่เพิ่มขึ้น



มาคือ การให้การสนับสนุนของครอบครัว อันเป็นสถาบันใหญ่ที่คอยดูแล เอาใจใส่ ถือเป็นหัวใจหลักในการเข้ามาหนุนเสริม โดยให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อสถานที่สร้างร้านซ่อมรถ ให้งบประมาณในการสร้างและอาหาร จัดทำพิธีงานบุญเปิดร้านใหม่ตามหลักศาสนา เชิญโต๊ะอิหม่ามอ่านดุอาร์ และอีกประการชุมชนให้การยอมรับต่างหลังไหลกันมาใช้บริการร้านเยาวชนคนซ่อมรถทำให้กลุ่มสามารถ

สร้างรายได้ อันเป็นเป้าหมายสูงสุด ซึ่งถือว่ากลุ่มเยาวชนบ้านโคกอัน สามารถสานฝันสู่ความสำเร็จได้ เพราะส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ค่อยได้เล็งเห็นความสำคัญและขาดการมีส่วนร่วม ซึ่งน่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง ในการนำฐานงานวิจัยเป็นตัวสร้างพลังทางปัญญา และศักยภาพสู่ความสำเร็จ บนฐานรากงานวิจัย

